

Trong những năm gần đây, dù điều kiện cả nước gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, sự giúp đỡ của Trung ương nên tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Bình đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,2%; giá trị sản xuất

nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,6%, giá trị các ngành dịch vụ tăng 12,5%, sản lượng lương thực 26,45 vạn tấn, giá trị xuất khẩu 68,3 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn 1.015,524 tỷ đồng. Cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định và có bước cải thiện. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp từng bước được nâng cao.

Hoà trong thành tựu của sự phát triển đó, phải kể đến sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của công nghệ thông tin (CNTT). Từ khi ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo tỉnh luôn xác định CNTT là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và mọi hoạt động của đời sống nhân dân trong tỉnh. Với nhận thức sâu sắc đó, trong những năm qua tỉnh đã không ngừng quan tâm, tập trung đầu tư, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc đầu tư cho hạ tầng CNTT, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, quan tâm, tăng cường nguồn lực cho CNTT trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cho đến nay, hạ tầng CNTT của tỉnh đã được cải thiện và phát triển đáng kể. Mạng nội bộ của tỉnh đã được hoàn chỉnh khai thác có hiệu quả đến tất cả các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Năm 2009, trang thông tin điện tử (Website) tỉnh Quảng Bình đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng giữ vị trí thứ nhất về mức độ cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của các địa phương, đứng thứ 3 xếp hạng tổng thể trang thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa phương. Tổ

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐỘNG LỰC CHO HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

NGUYỄN DIÊN AN

chức tuyên truyền, quảng bá để người dân và doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ hành chính công, hệ thống giao ban trực tuyến đã phát huy tốt hiệu quả góp phần tích cực vào hiệu quả điều hành của UBND tỉnh với các cấp, các ngành. Các phần mềm đã được ưu tiên triển khai có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Hệ thống điều hành điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông...; hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại thành phố Đồng Hới... có tác dụng rất lớn trong hoạt động chuyên môn. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã được quan tâm, đào tạo những kiến thức cơ bản nhất về CNTT, cho đến nay có thể nói đã đảm nhận, triển khai, thực hiện tốt những công việc cơ bản về lĩnh vực này.

Hiện nay hầu hết các Sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh đã có mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet. Hơn 1.000 máy vi tính được sử dụng trong các cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ các tác nghiệp hàng ngày như truy cập Internet, sử dụng thư điện tử, soạn thảo văn bản, tính toán Excel... Trung tâm dữ liệu của tỉnh đã được đầu tư, xây dựng theo đề án 112, hiện đang được Trung tâm Tin học của Văn phòng UBND tỉnh quản lý và vận hành phục vụ ứng dụng trong tỉnh. Trang website và hệ thống thư công vụ của tỉnh cơ bản đảm bảo để triển khai các hệ thống dùng chung của tỉnh.

Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin ở các Sở, ban ngành, địa phương chủ yếu được xây dựng để phục vụ lưu trữ và thông tin nội bộ. Các cơ sở dữ liệu được xây dựng ở bước khởi đầu, tuy nhiên cần phải được chuẩn hoá, đầu tư, nâng cấp, mở rộng mới đáp ứng được nhu cầu khai thác, sử dụng.

Trong tỉnh hiện có khoảng 70% cán bộ hành chính sử dụng máy vi tính phục vụ tác nghiệp như soạn

thảo văn bản, truy cập internet, gửi nhận thư điện tử... Phần lớn các đơn vị sử dụng máy vi tính vào việc soạn thảo văn bản, kết nối internet, gửi nhận thư điện tử, ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực kế toán, quản lý vật tư thiết bị, một số đơn vị đã sử dụng phần mềm ứng dụng vào công tác quản lý văn bản và điều hành. Hiện có khoảng 10 trang website của các cơ quan, đơn vị và trang website của UBND tỉnh hoạt động có hiệu quả. Các phần mềm ứng dụng CNTT trong các Sở, ban ngành, địa phương chủ yếu là những phần mềm ứng dụng hoạt động độc lập hoặc hoạt động trong mạng nội bộ của đơn vị. Các phần mềm dùng chung được ứng dụng như quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin quản lý điều hành, hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội tại Văn phòng UBND tỉnh và một số đơn vị. Bước đầu đã đưa hệ thống các phần mềm mã nguồn mở vào sử dụng như phần mềm open office, unikey, firefox...

Về hạ tầng viễn thông và internet phục vụ cho ứng dụng CNTT trong tỉnh: hiện có 03 doanh nghiệp là EVN Telecom; Viettel; VNPT đã và đang xây dựng hạ tầng viễn thông và internet, đặc biệt là hệ thống truyền dẫn quang, ADSL đến tất cả các Sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.200 người có trình độ cao đẳng CNTT trở lên, gần 400 người có trình độ trung cấp tin học, hơn 7.000 người có chứng chỉ tin học A, B, C; hơn 20% số cơ quan hành chính có bộ phận chuyên trách về CNTT. Toàn tỉnh có 22 cơ sở đào tạo tin học, trong đó có 01 trường đại học, 04 trường trung cấp đào tạo từ bậc trung học trở lên, còn lại chủ yếu là đào tạo tin học căn bản, tin học văn phòng, đang còn thiếu những cơ sở đào tạo công nghệ cao.

Nhìn chung việc ứng dụng và phát triển CNTT trong tỉnh những năm qua đã có những bước tiến rõ rệt, đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ hoạt động chuyên môn của các ngành và lĩnh vực; đóng góp tích cực trong việc cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng đến mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong ứng dụng và phát triển CNTT đã tạo chuyển biến đáng kể về

nhận thức, tác phong, lề lối làm việc đã góp phần thúc đẩy việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền; hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nhu cầu của người dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, CNTT của tỉnh cũng có những khó khăn thách thức đó là: Hạ tầng CNTT còn chưa thực sự đáp ứng được tốt nhất với những yêu cầu đặt ra, cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cả về việc mở rộng nâng cao chất lượng mạng. Quảng Bình chưa có chuyên gia đầu đàn về công nghệ, CNTT, nguồn lực CNTT còn mỏng, chưa có nhân lực trình độ cao...

Trong những năm tiếp theo, Quảng Bình xác định phát triển công nghệ thông tin trên cơ sở một số nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện. Đó là:

Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ TT&TT, UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT (Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; đặc biệt là Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình).

Tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng 03 dự án: Hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành nâng cấp hệ thống mạng LAN của các Sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh.

Xây dựng kế hoạch theo dõi việc ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước trong tỉnh, thực hiện công tác chuyên môn nhằm đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh tin học hoá trong hoạt động chuyên môn.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội thảo, hội nghị về lĩnh vực CNTT, kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực CNTT thực hiện đúng quy định của pháp luật và phát triển đúng hướng, theo chiến lược chung của tỉnh.

Hy vọng rằng với sự tích cực chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp nhịp nhàng của các Sở, ban ngành, địa phương, chắc chắn CNTT tiếp tục là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng đến hội nhập kinh tế thế giới.

N.D.A